



ประกาศสภรณออมทรพการยงแห่งประเทศไทย จ้งกัถ
เรอง รยชอผู้สมครเข้รรับการสรรหาเพอเป็นประธานกรรมาการ และกรรมาการดำเนนการ ชุถที่ 41
ประจ้งปี 2561

ตามหนังสือที่ สอ.กยท.ว 042/2560 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เรอง การสมครเข้รรับการ
สรรหาเพอเป็นกรรมาการดำเนนการ สอ.กยท. คณะกรรมาการสรรหาได้ให้สมาชิกที่ประสงค้จะสมครเข้รรับ
การสรรหาเป็นกรรมาการดำเนนการ สอ.กยท. ย่นโบสมครต่อประธานกรรมาการสรรหา ภายในวันที่
13 พฤศจิกายน 2560 นั้น

คณะกรรมาการสรรหาตรวจสอบแล้ว มีผู้สมครที่มีคุณสมบัตครบถ้วน จ้งนวน 9 คน จ้งขอ
ประกาศรยชอผู้สมครเข้รรับการสรรหาพร้อมหมายเลขผู้สมคร ดังน้

ผู้สมครเข้รรับการสรรหาเพอเป็นประธานกรรมาการ

หมายเลขผู้สมคร	ชอ-สกุล	ส้งกัถ
1	นายพชณุ ทรกจ้งนทร	กองวชการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
2	นายจิตตน วชเศสมบัต	กองกลาง

ผู้สมครเข้รรับการสรรหาเพอเป็นกรรมาการ

1. เขตเลอกลงตั้งที่ 1 ส้งนกงงานกลาง

หมายเลขผู้สมคร	ชอ-สกุล	ส้งกัถ
1	นางสาวพชรี ปรอโมทยวมล	กองกลาง
2	นายโกศล บุญคง	กองการเจ้าหน้าถ
3	นายสำรชญ ช้วยสกุล	กองคตและบ้งค้บคต
4	นายภมระ ทองเนอห้า	กองตรวจสอบหน่วยงานนในส่วนกลาง

/2.เขตเลอกลงตั้งที่ 4...

2. เขตเลือกตั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย บุรีรัมย์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และยโสธร

หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	สังกัด
1	นายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์	กยท.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

3. เขตเลือกตั้งที่ 9 ผู้เกษียณมีภูมิลำเนาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย ผู้เกษียณมีภูมิลำเนาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	สังกัด
1	นายนิพนธ์ พงศ์ภัฏหารักษ์	สมาชิกเกษียณอายุ-สนก.

4. เขตเลือกตั้งที่ 10 ผู้เกษียณมีภูมิลำเนานอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย ผู้เกษียณมีภูมิลำเนานอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	สังกัด
1	นายเนาวรัตน์ ปานสุวรรณ	สมาชิกเกษียณอายุ-ฉวาง

ในการสรรหาครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นประธานกรรมการ เกินจำนวนประธานกรรมการที่พึงมีได้ในเขตเลือกตั้งที่ 1-10 และมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการ เกินจำนวนกรรมการที่พึงมีได้ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จึงต้องดำเนินการเลือกตั้งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ชุดที่ 41 ตามวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ข้อ 6 และมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นคณะกรรมการ ไม่เกินจำนวนกรรมการดำเนินการที่พึงมีได้ในเขตเลือกตั้งที่ 4, 9 และ 10 จึงไม่ต้องดำเนินการเลือกตั้งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการดำเนินการในเขตเลือกตั้งดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560



(นายอนันต์ เพชรบูรณ์)

ประธานกรรมการสรรหา